



ทำไมต้องเสริมจมูกแบบเกาหลี ??

น.พ. อดุลย์ชัย แสงเสรีฐ

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า การผ่าตัดเสริมจมูกแท้จริงแล้ว มีกี่วิธี??

โดยทั่วไปการเสริมจมูก มีวิธีการเสริม 2 วิธี คือ การเสริมแบบ Closed technique (คือ การเสริมจมูกโดยมีแผลผ่าตัดในรูจมูก) และ แบบ Open technique (คือ การเสริมจมูกโดยมีแผลผ่าตัดทั้งภายในและภายนอกจมูก – บริเวณฐานจมูก)

ในประเทศไทยนั้น การผ่าตัดส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Closed technique คือ การเสริมจมูก โดยการใส่ซิลิโคนที่ปรับรูปทรงแล้วใส่เข้าไปทางรูจมูก ซึ่งจะเสริมซิลิโคนตั้งแต่ สันจมูกจนถึงปลายจมูก ในคนไข้บางคนอาจพบปัญหาเรื่องปลายจมูกบางจากซิลิโคนได้บ่อย อาจบางจนถึงขั้นที่ซิลิโคนทะลุออกมา แพทย์หลายท่านจึงไม่นิยมเสริมปลายจมูกให้ยาวเกินปกติ หรือยาวแบบมี หยดน้ำ

ทำไมจึงมีการผ่าตัดแบบ **Open technique** ละ ??

การผ่าตัด open technique นั้นเหมาะกับใครบ้าง ?? การผ่าตัดแบบนี้เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ปลายจมูกและตัดแต่งกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก ให้ตั้งขึ้นเหมือนทรงจมูกของฝรั่ง หรือในรายที่ต้องการให้ปลายจมูกขยับลงมา (เสริมจมูกปลายหยดน้ำ) อย่างไรก็ตามการผ่าตัดแบบ Open technique ก็จะทำให้มีแผลด้านนอกบริเวณฐานจมูกและอาจเกิดแผลเป็นได้

การผ่าตัดแบบ เสริมจมูกแบบเกาหลี คืออะไร ??

การผ่าตัดเสริมจมูกเกาหลี (Korean technique) คือ การนำเอาข้อดีของการเสริมจมูกของทั้ง 2 วิธีดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์รวมกัน โดยการเสริมจมูกแบบเกาหลี จะเริ่มทำการผ่าตัดแบบ open technique ทำการตัดแต่งกระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูกก่อน โดยอาจจะใช้กระดูกอ่อนหลังหูหรือใช้ กระดูกอ่อนบริเวณฐานจมูกเองก็ได้ หลังจากปรับแต่งปลายจมูกเรียบร้อยแล้ว จึงทำการเสริมซิลิโคนเฉพาะสันจมูกจนถึงบริเวณก่อนถึงปลายจมูก

การเสริมจมูกแบบเกาหลีมีข้อเสียหรือเปล่า ??

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับจมูกเกาหลี เพราะการตกแต่งปลายจมูกนั้นไม่ได้เหมาะกับคนไข้ทุกคน ปลายจมูกหยดน้ำที่อยู่บนใบหน้าคน ถ้ามาอยู่บนใบหน้าของเราอาจดูไม่เหมาะก็ได้ นอกจากนี้ถ้าคนไข้เป็นคนที่เป็นแผลเป็นง่าย หรือเป็นแผลแล้วเกิดแผลเป็นแบบ keloid ก็ไม่เหมาะที่จะทำการผ่าตัดแบบเกาหลี

ถ้าทำการเสริมจมูกแบบเกาหลีไปแล้ว เกิดไม่ถูกใจแก้ไขหรือเปล่า??

แก้ไขได้แต่ต้องรออย่างน้อย 6-8 เดือน เนื่องจากกระดูกอ่อนที่เรานำมาเสริมปลายจมูก จะเชื่อมกับผิวหนังบริเวณปลายจมูกเกือบเป็นเนื้อเดียวกันทำให้การแก้ไขทำได้ค่อนข้างยาก อาจารย์แพทย์อาวุโสหลายท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนการละเอากระดาษสองแผ่นที่ติดกาว ให้แยกออกจากกันโดยไม่ให้กระดาษที่ติดกาวนั้นขาด



สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND

ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเสริมจมูกนั้น ควรศึกษาหาข้อมูลของการเสริมจมูก วิธีการเสริมจมูกแบบต่างๆ และที่สำคัญคือ ศัลยแพทย์ตกแต่งและคลินิกศัลยกรรมความงามที่เชื่อถือได้